

BÁO CÁO

Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019

Theo Hướng dẫn số 2123/HD-CAT-PV05 ngày 04/10/2019 của Công an tỉnh về hướng dẫn tổng kết, xét phân loại kết quả thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong cơ quan, doanh nghiệp năm 2019; Sở Giao thông vận tải (GTVT) báo cáo tình hình và kết quả thực hiện như sau:

I. Tình hình có liên quan

Sở GTVT là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về giao thông vận tải gồm: đường bộ, đường thủy nội địa, vận tải; an toàn giao thông; quản lý, khai thác, duy tu, bảo trì hạ tầng giao thông đô thị gồm: Cầu đường bộ, cầu vượt, hè phố, đường phố, dải phân cách, hệ thống biển báo hiệu đường bộ, đèn tín hiệu điều khiển giao thông, hầm dành cho người đi bộ, hầm cơ giới đường bộ, cầu dành cho người đi bộ, bến xe, bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải.

Trụ sở làm việc của Sở GTVT đóng tại 08 Lê Thánh Tôn, thành phố Quy Nhơn; trong khuôn viên làm việc có 03 đơn vị, đó là cơ quan Sở GTVT, Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh và Ban Quản lý bảo trì đường bộ với tổng số công chức, viên chức, người lao động hơn 110 người (trong đó công chức, người lao động của Sở là 63 người); lực lượng bảo vệ là 02 người, mỗi người trực 01 ngày, đảm bảo (24/24h), ngoài ra Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh hợp đồng 01 bảo vệ trực ban đêm tại đơn vị. Hàng ngày thường có nhiều lượt khách ra vào cơ quan để liên hệ làm việc và giải quyết các công việc, do đó không thể tránh khỏi việc một số phần tử xấu lợi dụng để hoạt động phá hoại, trộm cắp..., vì vậy công tác phòng, chống tội phạm bảo vệ ANTQ được Đảng uỷ, lãnh đạo Sở, BCH Công đoàn Sở và BCH Chi đoàn thanh niên Sở hết sức quan tâm và chú trọng.

II. Kết quả thực hiện

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại cơ quan, doanh nghiệp năm 2019

Sở GTVT luôn xác định công tác bảo vệ ANTQ là nhiệm vụ trọng tâm, gắn liền với hoạt động của ngành, do vậy cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể luôn quan tâm chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện công tác bảo vệ ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhằm tiếp tục tạo khí thế thi đua sôi nổi, thiết thực trong xây dựng cơ quan an toàn về ANTT; chủ động phòng ngừa và phối hợp đấu tranh với tội phạm xâm nhập từ bên ngoài vào cơ quan, nêu cao tinh thần cảnh

giác và sẵn sàng tham gia khi có sự cố xảy ra; bảo đảm tuyệt đối an toàn về ANTT, tài sản trong cơ quan Sở.

Chú trọng công tác sửa chữa, trang bị đầy đủ các phương tiện, hệ thống tường rào công nghệ, hệ thống ánh sáng bảo vệ, hệ thống báo động báo cháy tự động, các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, hệ thống thông tin liên lạc phục vụ công tác bảo vệ.

Làm tốt công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; quản lý, sử dụng tài sản, trang thiết bị, mạng máy tính, internet chặt chẽ, đúng quy định, chưa có trường hợp nào sai sót, gây ảnh hưởng xấu về ANTT.

Chỉ đạo cho lãnh đạo các phòng Sở, các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức cho toàn thể công chức, viên chức và người lao động (CCVCNLD) của đơn vị ký cam kết tham gia xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, trên cơ sở đó Sở tập hợp và xây dựng kế hoạch, đăng ký và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch, định kỳ sơ, tổng kết phong trào.

2. Công tác phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan Công an trong công tác đảm bảo ANTT, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn

Đảng uỷ và lãnh đạo Sở luôn coi trọng việc phối hợp với Công an, chính quyền địa phương trong việc đảm bảo ANTT cơ quan Sở và khu vực xung quanh cơ quan Sở; xây dựng Quy chế phối hợp trong việc bảo đảm an ninh trật tự giữa phòng Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội - Công an tỉnh và Sở Giao thông vận tải. Hàng năm có sơ, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện rút ra những ưu khuyết điểm, kịp thời củng cố và phát triển lực lượng đảm bảo hoàn thành công việc được giao.

3. Xây dựng, củng cố mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về ANTT

Mô hình “Đội tự quản về an ninh trật tự” Sở GTVT được thành lập theo Quyết định số 488/QĐ-SGTVT ngày 29/8/2018 của Giám đốc Sở GTVT. Kể từ khi đi vào hoạt động đến nay, mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ANTT luôn được củng cố, hoạt động ngày càng hiệu quả. Ban điều hành và các thành viên thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị nâng cao ý thức cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để có biện pháp ứng phó cụ thể, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra, bảo vệ tuyệt đối ANTT trong cơ quan Sở.

4. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho CCVCNLD trong việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Kết quả đấu tranh phòng chống tiêu cực, tham nhũng; bảo vệ chính trị nội bộ, phòng ngừa vi phạm pháp luật

Lãnh đạo Sở phối hợp cùng với Ban chấp hành Công đoàn, Chi đoàn thanh niên Sở tuyên truyền, vận động CCVCNLD quán triệt việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của CCVCNLD trong sự

nghiệp bảo vệ ANTQ; thực hiện quyền và nghĩa vụ của công chức, viên chức đối với Nhà nước, địa phương, làm cho mỗi đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị nắm được tình hình và nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của mình đối với công tác ANTT xã hội và đoàn kết nội bộ trong tập thể cơ quan, đơn vị và nơi cư trú. Động viên CCVCNLD luôn giữ vững lập trường quan điểm, không bi quan, dao động trước những khó khăn hiện tại của đất nước và tình hình an ninh trên toàn thế giới. Tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng của Nhà nước. Chấp hành tốt chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.

Tổ chức cho CCVCNLD học tập quán triệt Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật phòng chống tham nhũng và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện. Để thực hiện có hiệu quả, Sở GTVT đã xây dựng chương trình hành động cụ thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, quy chế quản lý sử dụng tài sản công và quy chế chi tiêu nội bộ theo quy định.

Từng phòng, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức quán triệt việc thực hiện nội quy, quy chế và các quy định của cơ quan, thẳng thắn phê bình trên tinh thần xây dựng tập thể, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ để xây dựng sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ cơ quan, nâng cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu diễn biến hoà bình phá hoại của kẻ thù; kiên quyết chống mọi biểu hiện phát ngôn vô kỷ luật, mọi biểu hiện sai trái để giữ vững phẩm chất đạo đức, bảo vệ quan điểm, đường lối chủ trương, đường lối của Đảng, thực hiện đúng quy định về bảo vệ bí mật của Nhà nước và quan hệ công tác với người nước ngoài; khi phát hiện được những điều nghi vấn, hoặc tài liệu có nội dung xấu, trái quan điểm của Đảng, lộ lọt thông tin bí mật Nhà nước phải báo cáo ngay với lãnh đạo Sở và cơ quan chức năng biết. Từ đó, ý thức trách nhiệm về công tác bảo vệ ANTQ của CCVCNLD trong cơ quan, đơn vị được nâng cao.

5. Triển khai thực hiện Quyết định 521/2005/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2019

Việc triển khai thực hiện Quyết định 521/2005/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” được tổ chức nghiêm túc vào ngày 19/8 hàng năm, nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của CCVCNLD trong cơ quan, đơn vị và đặc biệt là thế hệ đoàn viên, thanh niên trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ. Từng bước xây dựng và củng cố lực lượng tự vệ cơ quan chuyên nghiệp hơn. Phát huy tinh thần cảnh giác cách mạng của CCVCNLD trong cơ quan, đơn vị, đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và cơ quan, đơn vị.

6. Thực hiện nhiệm vụ chính trị; năng suất, chất lượng, hiệu quả và sản xuất kinh doanh của cơ quan, doanh nghiệp, thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước...

Thực hiện Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành một số chỉ tiêu và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế

hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Sở GTVT đã xây dựng kế hoạch thực hiện và tích cực chủ động trong công tác chỉ đạo điều hành, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ mà UBND tỉnh giao, kết quả cụ thể như sau: Công tác quản lý, bảo trì các tuyến đường bộ được tăng cường, các tuyến đường do Sở quản lý luôn đảm bảo giao thông thông suốt. Công tác quản lý đầu tư xây dựng giao thông được thường xuyên kiểm tra, giám sát, quản lý chất lượng xây dựng và chỉ đạo quyết liệt đẩy mạnh thi công các công trình chuyên tiếp, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh; Hoạt động vận tải đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn; công tác vận chuyển hành khách, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong các dịp Lễ được thực hiện tốt; Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT đường bộ, đường thủy nội địa được Sở phối hợp Ban ATGT tăng cường nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT của người dân; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, duy trì đảm bảo trật tự vận tải, trật tự ATGT trên địa bàn; công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính được tăng cường, đạt kết quả tốt; Tình hình tai nạn giao thông giảm trên cả 03 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương) so với cùng kỳ năm 2018.

7. Cùng cố xây dựng lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp theo các quy định của Thông tư 46/2014/TT-BCA, ngày 16/10/2014 của Bộ Công an “Quy định chi tiết thi hành một số điều của định 06/NĐ-CP, ngày 09/01/2013 quy định về bảo vệ CQDN; kết quả bầu chọn, đề nghị các danh hiệu thi đua của lực lượng nòng cốt làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT, lực lượng chuyên trách và bán chuyên trách năm 2019

Kiện toàn lực lượng tự vệ của cơ quan bán chuyên trách, lực lượng phòng chống cháy, nổ tại cơ quan, “Đội tự quản về an ninh trật tự” tại cơ quan. Xây dựng các nội quy, quy chế bảo vệ nội bộ, bảo vệ an toàn cơ quan được chú trọng thường xuyên. Quan tâm đến công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, tạo điều kiện bảo vệ cơ quan tham gia các lớp tập huấn, huấn luyện do Công an tổ chức, nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ về bảo vệ cho lực lượng. Bố trí trực bảo vệ cơ quan 24/24, đặc biệt trong những ngày Lễ, Tết Sở GTVT đã bố trí tăng cường lực lượng tự vệ cơ quan, phối hợp với dân quân, tự vệ khu vực, cụm liên cơ quan, Công an phường, thành phố, sẵn sàng ứng phó khi có sự việc xảy ra.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác trực bảo vệ, kiểm tra hệ thống điện, nước, tường rào, cổng ngõ, dụng cụ phòng chống cháy, nổ, kịp thời sửa chữa, trang bị bổ sung. Cùng cố lực lượng phòng chống cháy, nổ, về con người, trang bị phương tiện nhằm đảm bảo xử lý tại chỗ nếu có tình huống xảy ra. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, trang bị phương tiện, trang phục để lực lượng bảo vệ làm tốt công tác bảo vệ ANTT. Kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTTQ nhằm động viên thúc đẩy phong trào phát triển.

8. Thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước tại đơn vị; kết quả khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTTQ

Tổ chức phát động, tham gia thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước tại cơ quan: Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo gắn với xây dựng người công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; Thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nâng cao hiệu quả công tác; Thi đua đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; Thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới; Thi đua thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội.

Ngoài ra, tổ chức nhiều phong trào thi đua gắn với các ngày lễ lớn trong năm như: thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930); Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890); Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975) và Ngày Quốc tế lao động (01/5); chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (02/9); Ngày truyền thống ngành Giao thông vận tải (28/8/1945).

Qua các phong trào thi đua đã khơi dậy trong đảng viên, công chức, viên chức và người lao động các mặt tích cực, ý chí vươn lên, phát huy những phẩm chất, đạo đức tốt đẹp để cống hiến, lao động, học tập, nghiên cứu khoa học trong toàn Sở. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao cho Sở GTVT.

III. Nhận xét, đánh giá

Kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT ngày càng được chú trọng, công tác tổ chức sơ, tổng kết phong trào, khen thưởng kịp thời các đơn vị, phòng ban thực hiện tốt, kết quả công tác bảo vệ ANTT của Sở đã được phát huy và có nhiều chuyển biến tích cực; tình hình trật tự an ninh được giữ vững. không để xảy trường hợp nào mất mát tài sản của Nhà nước cũng như của các tổ chức, công dân đến làm việc tại Sở, phong trào toàn dân bảo vệ ANTT được giữ vững và củng cố ngày càng chặt chẽ hơn, công tác bảo vệ cơ quan, quản lý hồ sơ, tài liệu và bảo vệ bí mật nhà nước được coi trọng. Kết quả đạt được chính là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thường xuyên và kịp thời của các cấp, các ngành trong công tác phong trào bảo vệ ANTT, cùng với sự triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện phong trào bảo vệ ANTT có hiệu quả. Mỗi CCVCNLD trong cơ quan đề cao tinh thần trách nhiệm bảo vệ trật tự an toàn cơ quan, thực hiện tốt kế hoạch triển khai phong trào toàn dân bảo vệ ANTT đăng ký đầu năm.

IV. Phương hướng trong năm 2020

1. Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền có hiệu quả các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh và các văn bản của Ngành có liên quan đến ANTT và bảo vệ bí mật Nhà nước cho toàn thể CCVCNLD, để nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn cơ quan, đơn vị.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 521/2005/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTT”; Nghị

định 06/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ Quy định về bảo vệ CQDN. Tổ chức đăng ký và triển khai thực hiện tốt 5 tiêu chí theo Thông tư 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công An Quy định về Khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Tiếp tục hưởng ứng và đẩy mạnh phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

3. Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để “Đội tự quản về an ninh trật tự” Sở GTVT hoạt động có hiệu quả; nâng cao vai trò trách nhiệm của Ban điều hành trong việc tuyên truyền, vận động công chức trong cơ quan đề cao tinh thần cảnh giác, có ý thức bảo vệ an toàn cơ quan, đồng thời triển khai các yêu cầu công tác về ANTT theo hướng dẫn của cơ quan Công an có thẩm quyền. Thực hiện tốt công tác phối hợp với các đơn vị Công an và chính quyền địa phương, trao đổi thông tin, xử lý, giải quyết các vụ việc có liên quan đến ANTT; thường xuyên kiện toàn củng cố, phát triển hoạt động mô hình “Đội tự quản về an ninh trật tự” ngày càng có hiệu quả, trong đó chú trọng đề cao cảnh giác, tự giác phòng ngừa chống lại những luận điệu xuyên tạc, phá hoại của các thế lực thù địch.

Trên đây là báo cáo tình hình và kết quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTT năm 2019 và phương hướng trong năm 2020 của cơ quan Sở GTVT./.

Nơi nhận:

- Công an tỉnh (Phòng PV05);
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT; VP Sở.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tự Công Hoàng